

Số:.... /BC - HĐND

Hà Thanh, ngày 20 tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình hoạt động HĐND xã năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024** ( *Trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND xã khoá XX* )

#### **I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG.**

##### **1. Hoạt động của Thường trực HĐND xã.**

##### **1.1. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp của HĐND xã**

Trước các kỳ họp thường lệ thứ 5,6. Thường trực HĐND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc họp Thường trực HĐND xã với hai Ban HĐND xã và tổ chức họp liên tịch giữa Thường trực HĐND với Lãnh đạo UBND xã và chủ tịch Ủy ban MTTQ xã để dự kiến thời gian, nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp và thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri. Sau khi có sự thống nhất giữa thường trực HĐND, chủ tịch UBND và chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, thường trực HĐND xã xây dựng dự thảo kế hoạch và xin ý kiến lãnh đạo của Đảng ủy để ban hành kế hoạch chính thức tổ chức kỳ họp. Trên cơ sở kế hoạch của thường trực HĐND xã, Ủy ban MTTQ xã tiến hành xây dựng kế hoạch về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp trên địa bàn các thôn đúng quy định. Ngày 14/05/2023 TT HĐND xã tổ chức họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5( *kỳ họp cuối giữa năm* ); Ngày 10/11/2023 TT HĐND xã tổ chức buổi họp liên tịch để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 ( *kỳ họp cuối năm* ) vào ngày 28/12/2023. Và phân công nhiệm vụ cho thành viên hai ban HĐND xã, Giao UBND xã phân công Cán bộ, công chức phụ trách từng lĩnh vực rõ người, rõ việc rõ trách nhiệm, rõ thời gian... để phục vụ cho kỳ họp.

Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của HĐND nhằm để nắm bắt, lắng nghe tâm tư, ý trí, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề vướng mắc, và những vấn đề cử tri quan tâm đến, để kịp thời tháo gỡ giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin trong nhân dân và chuyển tải các thông tin, các đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng người dân

Trong ngày 21 tháng 6 năm 2023, các đại biểu HĐND xã khóa XX đã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 5 tại địa bàn các thôn. Tham dự các buổi tiếp xúc có 315 cử tri tham dự. Đã có 24 lượt ý kiến cử tri phát biểu, sau kỳ họp thứ 5 được tổ chức tiếp xúc cử tri vào ngày 28/7/2023 có 12 lượt nội dung ý kiến. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND phối hợp với UBMTTQ tổ chức tiếp xúc đại biểu HĐND với cử tri tại các thôn vào ngày 08/12/2023, tại buổi tiếp xúc có 329 cử tri tham dự và có 22 nội dung ý kiến tham gia ý kiến, đề nghị, các ý kiến tại các buổi tiếp xúc chủ yếu tập trung vào công tác Quản lý đất đai, chế độ chính sách và sản xuất nông nghiệp ..... Ngay sau khi kết thúc tiếp xúc cử tri, thường trực HĐND xã đã ban hành báo cáo

tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri chuyển tới UBND xã và cán bộ công chức để chuẩn bị trả lời ý kiến cử tri theo thẩm quyền.

## **1.2. Hoạt động giữa 2 kỳ họp.**

### **a) Hoạt động giám sát.**

Thực hiện chức năng giám sát theo luật và chương trình giám sát năm 2023, Thường trực HĐND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch nội dung chương trình tổ chức giám sát, tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết HĐND xã và các văn bản chỉ đạo cấp trên.

Qua giám sát cho thấy trong công tác sản xuất nông nghiệp ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, năng suất lúa bình quân cả năm 2023 đạt 115 tạ/ha, về chăn nuôi gia súc, gia cầm gặp nhiều khó khăn đặc biệt bệnh dịch tả lợn châu phi vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến ngành chăn nuôi trên địa bàn xã do vậy các hộ gia đình chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đàn lợn, ngành chăn nuôi thủy sản gặp nhiều khó khăn giá cả xuống thấp, bấp bênh, nhu cầu thị trường tiêu thụ giảm nhẹ từ đầu tháng 11, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nhìn chung qua đánh giá trong sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chưa đáp ứng được theo mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, đàn chó tại các vụ xuân hè, vụ thu còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Trong công tác tài chính ngân sách được thực hiện theo đúng Luật ngân sách, công tác quản lý các hoạt động sản xuất công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ được chặt chẽ, giá trị sản xuất các ngành, nghề nêu trên đều vượt kế hoạch đề ra, công tác phòng chống lụt bão, ứng phó thiên tai năm 2023 được quan tâm chỉ đạo và triển khai kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm cho thấy Ủy ban nhân dân xã luôn chấp hành và thực hiện tốt nghị quyết của HĐND xã đề ra từ đầu năm, đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ từng bước thực hiện có hiệu quả, chỉ đạo tốt một số nội dung trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Trong năm 2023 Ủy ban nhân dân xã cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đầu năm, năm 2023 UBND xã phối hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá thành công 2 lô đất tại thôn Bình cách đảm bảo theo đúng trình tự, quy trình của pháp luật. UBND xã tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất ở tại khu vệ địa và khu cây gôi thôn Bình cách, thôn Thanh Bình và hoàn thiện từng bước các thủ tục hồ sơ cần thiết cấp GCNQSD đất chùa thôn Hàm Cách.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao UBND xã đã tập trung thực hiện tốt kế hoạch và rà soát đánh giá các tiêu chí đã đạt các tiêu chưa đạt đặt ra mục tiêu phấn đấu xã về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2025;

Công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm, Đài truyền thanh xã thường xuyên được tu sửa, bảo dưỡng nâng cấp, Đài đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên

truyền kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương, mặt khác trong lĩnh vực văn hóa xã hội vẫn duy trì và giữ vững 6/6 làng văn hóa, công tác An ninh trật - tự an toàn xã hội ổn định trong năm không có tai, tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn và 6/6 làng đạt làng an toàn về ANTT, các lĩnh vực y tế, giáo dục vẫn được duy trì và đảm bảo, trường Tiểu học trường, trường THCS giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, trạm y tế làm tốt công tác tham mưu cho BCĐ phòng chống dịch thích ứng linh hoạt với tình hình mới song song với công tác phòng chống dịch việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân cũng được trú trọng Trạm y tế giữ vững danh hiệu chuẩn 2 về y tế, về lĩnh vực thương binh xã hội được đảm bảo tốt, công tác chi trả lương phụ cấp, trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng được thực hiện đầy đủ, các chế độ chính sách được triển khai đúng, kịp thời đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng, công tác đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội thường xuyên duy trì tốt hoạt động của hội, tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

Chỉ đạo các đại biểu HĐND, phối hợp với UBND xã nắm bắt, thu thập các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổng hợp các ý kiến gửi về TT HĐND xã trước và sau kỳ họp kỳ họp thứ 5,6 HĐND xã.

Thường trực HĐND xã thực hiện thường trực đúng theo quy định để thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của UBND xã và cán bộ công chức thuộc UBND, các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Công tác giám sát thường xuyên được thường xuyên liên tục, giám sát về mọi mặt trong tất cả các lĩnh vực, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, văn hóa y tế giáo dục... thông qua phiếu hoạt động của đại biểu HĐND hàng tháng; công tác giám sát thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trước kỳ họp được thực hiện đúng theo quy định.

Bên cạnh hoạt động giám sát thường xuyên Thường trực HĐND luôn chú trọng đến hoạt động Giám sát chuyên đề, lựa chọn những nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề phát sinh nổi cộm những vấn đề nóng, gây bức xúc trong nhân dân, nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân, Công tác giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tổ chức xong 2 cuộc giám sát chuyên đề về công tác quản lý sử dụng đất công, đất công điền trên địa bàn toàn xã năm 2022. và chuyên đề về công tác khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đối với UBND xã, HĐND xã các cuộc giám sát đều thực hiện một cách dân chủ, thẳng thắn đánh giá một cách khách quan, trung thực.

Đôn đốc Lãnh đạo UBND xã thực hiện Nghị quyết HĐND xã đã ban hành và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp; thực hiện nghiêm túc việc ngăn chặn xử lý vi phạm khai thác đất trái phép tại các khu vực đất bãi ven sông thôn Hữu Chung và các thôn khác, và một số hộ tại các thôn có manh nha xây dựng nhà trái phép trên đất chuyển đổi đều được ngăn chặn kịp thời.

Kiểm tra UBND xã trong việc thực hiện của các nghị quyết, các kiến nghị của các cấp và nghị quyết, các đề án, chương trình hành động của đảng bộ đề ra, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm 2023.

*b) Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân, kiến nghị, đề nghị của cử tri.*

Công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND được thực hiện thường xuyên theo lịch của thường trực HĐND xây dựng và phân công ngay từ đầu năm địa điểm trực tiếp công dân tại các nhà văn hoá nơi đại biểu ứng cử đã tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đến kiến nghị, phản ánh tình hình phát sinh tại địa phương. Ngoài việc tiếp công dân theo lịch trong năm 2023 Thường trực HĐND nhận được 02 ý kiến phản ánh của công dân về công tác đất đai. TT HĐND xã đã chỉ đạo UBND xã, Công an xã phối hợp với công an huyện Tứ kỳ ngăn chặn, thu và bắt giữ phương tiện xử lý theo quy định của pháp luật.

Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ Đảng, Chính quyền được tổ chức trong tháng 10/2023. Đối với đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND đối thoại trực tiếp đối với nhân dân thôn Bình cách vào ngày 18 tháng 10/2023; Đồng chí chủ tịch UBND xã đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Hữu Chung vào ngày 26/10/2023. Tại 2 buổi tiếp xúc đối thoại đã nhận được 7 nội dung ý kiến tham gia các nội dung ý kiến đã được trả lời và giải quyết ngay tại buổi tiếp xúc đối thoại, được nhân dân đồng tình và nhất trí cao.

*c) Công tác phối hợp.*

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân xã, Thường trực Ủy ban MTTQ, Thường trực HĐND xã đã chủ động bố trí thời gian tham gia các cuộc họp giao ban tuần, tháng và các cuộc họp quan trọng khác của UBND xã, qua đó Thường trực HĐND thực hiện chức năng giám sát trong công tác chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Chuẩn bị tốt cho 2 kỳ họp thường lệ Thường trực HĐND, UBMTTQ và UBND xã đã tổ chức cuộc họp liên tịch để thông qua kế hoạch, lịch và thời gian tổ chức kỳ họp theo quy định của luật.

Việc phối hợp thống nhất giữa Thường trực HĐND xã, UBND xã, Ủy ban MTTQ xã trong việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND xã tại 6 thôn trước và sau kỳ họp thứ 5 và thứ 6 HĐND xã, tại các buổi tiếp xúc có

Trong năm 2023 UBND xã nhận được 17 đơn đề nghị, phản ánh của công dân, TT HĐND xã cùng với UBND xã giải quyết dứt điểm 17/17 được nhân dân nhất trí đồng tình nhất trí cao.

*d) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo*

Thường trực HĐND, Hai ban HĐND xã nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin gửi báo cáo, văn bản lên TT HĐND huyện hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 10 tháng, hàng năm theo quy định.

Từ khi Thường trực HĐND huyện triển khai việc gửi và nhận văn bản cấp trên trên phần mềm điện tử Voffice Thường trực HĐND xã đã thực hiện ngay thuận lợi cho việc theo dõi, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong các hoạt động của Thường trực HĐND.

*đ) Các hoạt động khác.*

Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, UBND huyện về công tác xây dựng Đảng, chính quyền. cũng được Thường

trực HĐND xã thực hiện một cách nghiêm túc tới các đại biểu HĐND, tới quần chúng nhân dân.

Các Nghị quyết của cấp trên. Được ban hành Thường trực HĐND xã cũng chuyển tải tới hai ban HĐND, các đại biểu HĐND xã để nắm bắt, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghị quyết.

Công tác tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng do cấp trên triển khai tới Thường trực HĐND, Hai ban HĐND, và đại biểu HĐND xã tham gia đủ 100% các đại biểu tham gia và thu được kết quả cao trong công tác tập huấn.

## **2. Hoạt động của các Ban HĐND**

### *2.1. Hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội*

#### *a) Công tác chuẩn bị trước kỳ họp.*

Căn cứ vào kế hoạch và thời gian chuẩn bị kỳ họp của TT HĐND xã. Ban xây dựng kế hoạch, lịch thời gian thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo thẩm quyền.

Trước khi tiến hành họp thẩm tra ban đã chủ động họp và phân công cho từng thành viên trong ban phụ trách từng lĩnh vực tự nghiên cứu, thu thập các thông tin, phân tích đánh giá các nội dung liên quan đến công tác thẩm tra. Sau buổi thẩm tra có báo cáo kết quả thẩm tra gửi về Thường trực HĐND xã để báo cáo tại kỳ họp.

#### *b) Công tác giám sát.*

Thực hiện chương trình giám sát của ban trong năm 2023, ngoài giám sát chuyên đề công tác giám sát của ban cũng được thực hiện thường xuyên và liên tục trong năm như giám sát việc thực hiện quản lý và điều hành của UBND xã về mọi mặt như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giám sát giải quyết các đơn thư, ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, các kiến nghị đề nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc...

Trong năm 2023 Ban kinh tế xã hội đã giám sát 01 chuyên đề về (( Quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2022 đối với Ban quản lý quỹ )). Các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ban đã thực hiện tốt ngay từ khi triển khai đạt hiệu quả và chất lượng cao,

### *2.2. Hoạt động của ban pháp chế HĐND*

#### *a) Công tác chuẩn bị trước kỳ họp.*

Căn cứ vào kế hoạch và thời gian chuẩn bị kỳ họp của TT HĐND xã. Ban xây dựng kế hoạch, lịch thời gian thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo thẩm quyền.

Trước khi tiến hành họp thẩm tra ban đã chủ động họp và phân công cho từng thành viên trong ban phụ trách từng lĩnh vực tự nghiên cứu, thu thập các thông tin, phân tích đánh giá các nội dung liên quan đến công tác thẩm tra. Sau buổi thẩm tra có báo cáo kết quả thẩm tra gửi về Thường trực HĐND xã để báo cáo tại kỳ họp.

#### *b) Công tác giám sát.*

Thực hiện chương trình giám sát của ban trong năm 2023, ngoài giám sát chuyên đề công tác giám sát của ban cũng được thực hiện thường xuyên và liên tục trong năm như giám sát việc thực hiện quản lý và điều hành của UBND xã việc ban

hành, các văn bản, xử lý vi phạm... giám sát giải quyết các đơn thư, ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, các kiến nghị đề nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc...

Năm 2023 Ban pháp chế đã giám sát 01 chuyên đề về công tác về công tác thực thi pháp luật của UBND xã năm 2022. Các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ban đã thực hiện tốt ngay từ khi triển khai đạt hiệu quả và chất lượng cao,

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

### **1. Đối với tập thể Thường trực HĐND, Hai ban HĐND.**

Trong công tác tập trung dân chủ Thường trực HĐND thực hiện nghiêm và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường mối đoàn kết thống nhất nội bộ, giữ mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, với UBMTTQ xã các đoàn thể chính trị, chính trị - xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo. xây dựng quy chế và ban hành quy chế làm việc với nguyên tắc Tập thể lãnh đạo cá nhân quản lý, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, trong các cuộc giao ban giữa thường trực, giao ban với đại biểu HĐND xã thẳng thắn phê bình, để đánh giá nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên các ban, từng đại biểu HĐND xã.

Trong Lãnh đạo, chỉ đạo rõ vai trò trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các ban, hoạt động của đại biểu HĐND xã. Chỉ đạo, lãnh đạo hai ban, các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đến nay không có đại biểu nào vi phạm, có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

### **2. Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm.**

Thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo của các cấp. Thường trực HĐND xã đã thực hiện tốt các quy định trong công tác hoạt động của TT HĐND, các ban HĐND. Hàng năm ngay từ đầu năm TT HĐND xã chủ động xây dựng và ban hành quy chế làm việc, lịch thường trực tiếp công dân, lịch tiếp công dân của các đại biểu HĐND xã tại nơi địa biểu Ứng cử ( *nhà văn hoá các thôn* ) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm, chương trình giám sát của TT HĐND, hai ban HĐND xã rõ cụ thể thời gian nội dung chương trình hoạt động công tác và giám sát.. theo quy trình, và đầy đủ các hồ sơ theo quy định. Trong năm 2023 HĐND; TT HĐND; hai ban HĐND đã giám sát 04 cuộc giám sát chuyên đề. các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của HĐND, Thường trực HĐND đã triển khai thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả và chất lượng.

Chuẩn bị tốt cho các kỳ họp thường lệ Thường trực HĐND, UBMTTQ và UBND xã đã tổ chức cuộc họp liên tịch đề thông qua kế hoạch, nội dung, lịch và thời gian, phân công rõ nhiệm vụ trách nhiệm cho tổ chức kỳ họp theo quy định của luật. Thường trực HĐND xã phối hợp thống nhất giữa Thường trực HĐND xã, UBND xã, Ủy ban MTTQ xã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND xã tại 6 thôn trước và sau các kỳ họp kỳ họp.

Tại các kỳ họp thường lệ diễn ra giữa năm, và cuối năm đều thành công đảm bảo về chất lượng, tại kỳ họp các báo cáo được thông qua ngắn gọn và dành nhiều thời lượng cho các ý kiến tham gia thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp,

đối với những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Các nghị quyết được HĐND ban hành đều đúng với quy định của pháp luật, nghị quyết sát thực với tình hình thực tế tại đơn vị tạo thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Các tài liệu Báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các văn bản khác liên quan phục vụ kỳ họp đều được gửi đến đại biểu HĐND, các đại biểu tham dự kỳ họp được đầy đủ đúng thời gian quy định.

Sau các kỳ họp các tài liệu phục vụ kỳ họp, các nghị quyết của kỳ họp cũng như các báo cáo hàng tháng, hàng quý đều được gửi lên Thường trực HĐND, Văn phòng HĐND huyện đảm bảo đúng thời gian quy định.

### **3. Công tác giám sát UBND xã thực hiện kết luận sau giám sát đối với các cuộc giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện,**

Sau các cuộc giám sát Thường trực HĐND xã thực hiện theo quy định có công văn đôn đốc UBND xã, các đơn vị thực hiện nghiêm túc các ý kiến kiến nghị sau giám sát có báo cáo bằng văn bản gửi về thường trực HĐND xã theo đúng thời gian quy định.

### **4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm điện tử Voffice**

Việc ứng dụng công nghệ thông tin điện tử, số hoá các văn bản được TT HĐND xã triển khai và thực hiện một cách nghiêm túc, từ khi Thường trực HĐND huyện triển khai thực hiện phần mềm điện tử Voffice tạo điều kiện thuận lợi cho việc gửi và nhận tài liệu giữa hai cấp. Văn phòng HĐND xã đã tham mưu cho thường trực HĐND xã triển khai và thực hiện áp dụng đối với các cuộc họp của TT HĐND, kỳ họp HĐND xã không giấy mà quét mã QR để tải và xem tài liệu.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND XÃ.**

### **1. Những ưu điểm:**

Năm 2023 HĐND xã đã cơ bản hoạt động tốt, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Với việc xem xét thông qua các Nghị quyết, công kiểm tra giám sát, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân được giải quyết kịp thời, dứt điểm, tình hình nhân dân tại các địa phương ổn định, không có nổi cộm, nhân dân tin tưởng vào bộ máy của HĐND, tin tưởng vào đại biểu mà cử tri đã bầu từ đó đã góp một phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao từng bước đời sống nhân dân trong xã.

### **2. Những hạn chế**

Số lượng người tham dự tiếp xúc cử tri ở các đơn vị bầu cử còn thấp so với yêu cầu đề ra. Hoạt động giám sát thường xuyên giữa hai kỳ họp chưa đạt kỳ vọng của cử tri, mặc dù số vụ vi phạm về đất đai trong năm 2023 có giảm so với các năm nhưng vẫn còn để xảy ra vi phạm về đất đai. Chưa phát huy hết vai trò hoạt động của hai ban. Công tác giám sát chuyên đề còn nhiều hạn chế, nội dung giám sát còn nghèo nàn chưa tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm nhiều. Có đại biểu chưa tập trung cao cho vai trò của người đại biểu dân cử, chưa chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn được ứng cử, phiếu hoạt động có đại biểu phản ánh chưa cụ thể, không sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương. Công tác giám

sát thực thi pháp luật của nhân dân còn chậm và chưa thường xuyên, các vi phạm đặc biệt là về đất đai chậm được phát hiện. Vai trò tuyên truyền vận động của đại biểu đối với nhân dân trong thực hiện các quy định của pháp luật chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm.

### **3. Nguyên nhân hạn chế.**

Việc phối hợp của ban công tác mặt trận thôn với chi ủy, lãnh đạo và các ngành đoàn thể trong thôn trong tiếp xúc cử tri chưa chặt chẽ. Chưa đồng bộ.

Có đại biểu chưa phát huy hết chức năng vai trò của người đại biểu, chưa tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và nghị quyết của HĐND xã đã ban hành.

Việc thực hiện các kiến nghị của cử tri, đại biểu và kiến nghị sau giám sát chưa đạt yêu cầu là do cán bộ công chức chưa tập trung vào nhiệm vụ được giao, chưa nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được phân công. Có những việc UBND xã chưa giải quyết kịp thời, chưa dứt điểm còn để Thường trực HĐND đơn đốc.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 .**

### **1. Thường trực HĐND xã.**

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của các cấp tới, hai ban HĐND, đại biểu HĐND xã, các cán bộ, công chức và cử tri để thực hiện.

- Trong công tác giám sát: Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các ban HĐND xã tập trung làm tốt công tác giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023.

- Giám sát chuyên đề “ Về công tác y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã Hà Thanh năm 2023 ”. theo nghị quyết số: 3/NQ - HĐND ngày 20/7/2023.

- Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND xã theo chương trình giám sát của Thường trực HĐND xã năm 2024.

- Hợp hội nghị liên tịch giữa TT HĐND, UBNDTTQ, UBND xã chuẩn bị tốt kế hoạch, thời gian tổ chức cho các kỳ họp HĐND xã, tiếp xúc giữa đại biểu HĐND xã với cử tri trước và sau các kỳ họp năm 2024, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ các kỳ họp.

- Duy trì công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ xã trong công tác của HĐND.

### **2. Hai ban của HĐND xã.**

Tham gia hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND xã. Theo kế hoạch giám sát đã xây dựng. tổ chức tổ công tác giám sát chuyên đề trong năm 2024 do các ban theo quy định.

Chủ động thực hiện xây dựng kế hoạch chương trình công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các văn bản phục vụ các kỳ họp HĐND xã năm 2024.



Tham dự các cuộc họp giao ban, hội ý công tác của Thường trực HĐND và cuộc họp của UBND xã.

#### IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho các thành viên của các ban HĐND xã để đảm bảo cho công tác hoạt động của các ban HĐND xã nâng cao vị thế vai trò trách nhiệm là cơ quan quyền lực cấp địa phương.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND huyện ( đề b/c );
- Ban TV Đảng ủy ( đề b/c );
- TT HĐND xã;
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã;
- TT UBMTTQ xã;
- Các đại biểu HĐND xã khoá XX;
- Lưu VP.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Thùy**